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สรุปมติ/ข้อสั่งการจากการประชุม กรอ.จังหวัดระยอง  
ครั้งที่ 2/2560  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 

 

ที ่ เรื่องประชุม สาระส าคัญ มติ/ข้อสั่งการ หน่วยงาน 

1 รายงานภาวะเศรษฐกิจ ดัชนีผลผลิตด้านอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ +5.6 พิจารณา
จากปริมาณการใช้ ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม  และโร งงาน
อุตสาหกรรมที่เพ่ิมข้ึน   
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร  หดตัวร้อยละ -7.0 จากทุเรียน 
สับปะรด และเนื้อไก่ ขณะที่ยางพารา มันส าปะหลัง และสุกร
เพ่ิมข้ึน 
การบริโภคภาคเอกชน ดัชนีด้านการบริโภค หดตัวร้อยละ -7.6      
จากพ้ืนที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างรวมลดลง ขณะที่ปริมาณรถยนต์    
เพ่ือการพาณิชย์จะทะเบียนใหม่ และปริมาณสินเชื่อเพ่ือการลงทุน
เพ่ิมข้ึน 
ด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวต่อเนื่องจาก
เดือนก่อนหน้า โดยดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวร้อยละ -8.05 จาก
ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจ าของภาครัฐและส่วนท้องถิ่น ขณะที่
รายจ่ายลงทุนภาครัฐเพ่ิมขึ้นตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
รัฐบาล 
อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป อยู่ที่ร้อยละ -0.1 
การจ้างงาน ขยายตัวร้อยละ 2.4 
รายได้เกษตรกรในจังหวัด หดตัวร้อยละ 16.9 
ดุลเงินงบประมาณ ดุลเงินงบประมาณในเดือนนี้เกินดุลจ านวน 
37,054.2 ล้านบาท สะท้อนบทบาทการคลังของจังหวัดระยอง
ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ส าคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจของ

รับทราบทราบที่เสนอและมอบหมายส านักงานคลัง
จังหวัดระยอง ดังนี้ 
1. มอบหมายส านักงานคลังจั งหวัดระยอง เป็น
หน่วยงานหลักในการประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือตรวจสอบฐานข้อมูลเนื่องจากตัวเลขไม่
ตรงกัน ท าให้ขาดความเชื่อมั่นและหาแนวทางจัดท า
ศูนย์ข้อมูลกลางของจังหวัด  
2. มอบหมายส านักงานคลังจังหวัดระยอง ประสาน
ส านักงานเศรษฐกิจการคลังมาให้ความรู้ในการจัดท า
ฐานข้อมลูในระดับจังหวัด 
3. มอบหมายส านักงานคลังจังหวัดระยองเชิญผู้ที่มี
ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจการคลังด้านต่างๆ มาให้
ความรู้ก่อนการประชุมแต่ละครั้ง โดยประสานการ
ด าเนินงานกับส านักงานจังหวัดระยอง 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคลังจังหวัด
ระยอง 
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ประเทศ 
ข้อเสนอแนะ 
1. เนื่องจากข้อมูลตัวเลขต่างๆ มักล่าช้าและไม่ตรงกันไม่มี
ประโยชน์ต่อการน ามาใช้ในระดับจังหวัด ควรจะมีข้อมูลที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน และเป็นศูนย์ข้อมูลรวมเพ่ือรองรับการเข้าสู่
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
2. กรณีผลการเบิกจ่ายงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด อยู่ในระดับต่ า เกิด
จากภาวะที่ผู้รับเหมาทิ้งงานซึ่งทางส านักงานคลังจังหวัดระยอง   
ได้ตรวจสอบข้อมูลผู้รับจ้างในระบบ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้รับจ้างจาก
ต่างถ่ิน ซึ่งจะต้องน าทรัพยากรมาจากต่างถิ่นเข้ามาและมีค่าใช้จ่าย
สู ง  และไม่ เข้ าท า งาน จึ งท า ให้ เกิดภาวะทิ้ งงานดั งกล่ าว              
ทั้งนี้  กรมบัญชีกลางได้มีมาตรการด าเนินการเกี่ยวกับปัญหา
ดังกล่าวอยู่แล้ว แต่มีข้อจ ากัดของการประกาศหาผู้รับจ้าง
เนื่องจาก ระบบ e-bidding เป็นระบบที่เปิดกว้างจึงท าให้ผู้รับจ้าง
สามารถเข้ามาเสนอราคารับงานจ้างเป็นจ านวนมาก และได้ผู้
รับจ้างต่างถ่ินมารับงาน 

 
 
 

2 สรุปผลการลงพื้นที่จังหวัด
ระยองของส านักงานเพ่ือ
การพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนใน
พ้ืนที่ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ

       ส านักงานเพ่ือการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก ได้ลงพ้ืนที่จังหวัดระยองเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก ครั้งท่ี 1/2560  ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจและจุดประกายความคิดและสร้างเครือข่ายการพัฒนา
ในระดับพ้ืนที่ โดยประชุมร่วมกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรประชาชน ผู้แทนชุมชน       
ร ว ม ป ร ะ ม า ณ  3 0 0  ค น แ ล ะ บ ร ร ย า ย พิ เ ศ ษ  หั ว ข้ อ            

รับทราบ และข้อให้หน่วยงานต่างๆให้ความส าคัญ
เนื่องจากส่งผลกระทบโดยตรงต่อจังหวัด 
 

ส านักงานจังหวัด
ระยอง 
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ภาคตะวันออก ครั้งที่ 
1/2560   

โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก     
โดยนายคณิต แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ณ โรงแรมโกลเด้น 
ซิตี้ และประชุมร่วมกับคณะท างานด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด 
เพ่ือวางแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด ณ ศาลากลาง
จังหวัดระยอง สรุป ดังนี้ 

1) เห็นด้วยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก  

2) รับทราบถึงโอกาสจากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก เนื่องจากผู้เข้าร่วมอยู่ในพ้ืนที่ที่ประชาชนจะได้รับ
ประโยชน์จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของ EEC 

3) มีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาทั้งท่ีเป็นปัญหาเดิมและปัญหา
ใหม่ที่อาจจะเกิดข้ึนจากการพัฒนา EEC 

 
 
 

3 การประกาศใช้ผังเมืองรวม
จังหวัดระยอง พ.ศ.2560 

      จังหวัดระยองได้รับแจ้งจากกรมโยธาธิการและผังเมือง           
เรื่อง ประกาศกฎกระทรวง  ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง     
พ.ศ.2560 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา            
เล่ม 134 ตอนที่ 9 ก วันที่ 19 มกราคม 2560 มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2560 และเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ ได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น ณ หอประชุมใหญ่
จังหวัดระยอง 
ประเด็นของการขอแก้ไข 
      การขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดในข้อ 11    ที่ดินประเภท
อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผัง
เมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ. 2560 ตามมาตรตรา 26/1 แห่ง

1. มอบหมายส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ระยอง ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง และมอบหมายให้ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองช่วยประชาสัมพันธ์อีก
ช่องทางหนึ่ง 
2.  มอบหมายส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดระยอง ประสานกับกรมโยธาธิการและผังเมือง 
กรณี จังหวัดระยองมีแผนการปรับปรุงผังเมืองใหม่ใน
อนาคตอีก 2 แห่ง แต่ขณะนี้ยังไม่ได้ก าหนดว่าเป็น
พ้ืนที่ใด ว่า มีมาตรการในการป้องกันการเกร็งก าไร
ที่ดินหรือไม่ อย่างไร  

ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
ระยอง 
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พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558  
การพิจารณาการขอแก้ไข 
      กฎกระทรวงผั ง เมืองรวมจั งหวัดระยอง พ.ศ .2560        
ตามมาตรา 26/1 พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่  4)      
พ.ศ. 2558 
    เหตุผลในการขอแก้ไข (เติมเพื่อประโยชน์สาธารณะ) 
    เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล โครงการพัฒนาระเบียง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก  (Eastern]Economic’Corridor 
Development,EEC)  ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นน าของอาเซียนซึ่ง
ประกอบด้วยแผนการพัฒนาและยกระดับระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออกด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม(เขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ  Eastern]Economic[Corridor]of 
Innovation EECi)      
    โดยหนึ่งในพ้ืนที่เป้าหมายตั้งอยู่ในพ้ืนที่วังจันทร์วัลเลย์ อ าเภอ       
วังจันทร์ จังหวัดระยอง ซึ่งผลการพัฒนาดังกล่าวจะเป็นตัวกระตุ้น
ให้เกิดการพัฒนาในพ้ืนที่รอบนอกเขตนวัตกรรม และการพัฒนา
เศรษฐกิจของจังหวัดระยองรวมไปถึงในภาพรวมเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

 
 

 

4 รายงานสถานการณ์ปริมาณ
น้ า  

 ผู้อ านวยการโครงการชลประทานระยอง รายงาน  ว่า จังหวัด
ระยองมีปริมาณน้ าเพียงพอตลอดทั้งปี ไม่มีปัญหาการขาดแคลน
น้ าหรือน้ าไม่เพียงพอ เนื่องจากปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ ามีปริมาณ
มาก 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อหารือในการประชุม 
1. ในพ้ืนที่อ่างเก็บน าประแสร์ มีความต้องการน้ าเพ่ือการเกษตร

อีกมาก 

1. เห็นชอบให้โครงการชลประทานระยองจัดท า
โครงการเพ่ือศึกษาการสร้างแหล่งกับเก็บน้ าและ
มอบหมายส านักงานโครงการชลประทานจังหวัด
ระยองจัดท ารายละเอียดโครงการศึกษาการสร้าง
แหล่งกักเก็บน้ าตามความเห็นของคณะกรรมการ กรอ. 
โดยให้จัดท า TOR รูปแบบรายละเอียดส่งให้จังหวัด
ระยองภายใน 7 วัน เพ่ือพิจารณาหาช่องทางในการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เช่น งบเหลือจ่ายจาก

โครงการชลประทาน
ระยอง 
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2. จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า ในพ้ืนที่อ าเภอนิคมพัฒนา 
และอ าเภอบ้านฉาง เป็นพ้ืนที่สูงและมีอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก ซึ่งฝน
ตกแต่ละครั้งจะมีปริมาณน้ ามาก ควรสร้างแหล่งกักเก็บน้ าบริเวณ
ดังกล่าว และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กรอ. ในการ
จัดท าโครงการเพ่ือศึกษาในการสร้างแหล่งกักเก็บน้ า ซึ่งขณะนี้มี
การขยายเขตชลประทานยังไม่ทั่วถึง และในขณะนี้มีช่องทาง
งบประมาณท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนได้ คือ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพ่ิมเติม) ซึ่งต้องขอผ่าน      
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

งบเพ่ิมเติมปี 2560 เป็นต้น 
2. มอบหมายโครงการชลประทานระยองประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท ารูปแบบรายการ ขยายเขต
ชลประทานบริเวณอ่างเก็บน้ าประแสร์โดยเร็ว และ
จัดส่งจังหวัดเพ่ือผลักดันในการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณต่อไป 
 

5 โครงการถนนเลียบชายฝั่ง
ทะเลภาคตะวันออก 

      ถนนสายนี้จะยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
ระยอง อีกทั้งยังเชื่อมต่อโครงการคมนาคมโครงสร้างพ้ืนฐานของ
รัฐบาล เช่น มอเตอร์เวย์สายพัทยา – มาบตาพุด  สนามบินอู่
ตะเภาในอนาคตการประชุมครั้งที่ผ่านมาที่ประชุมฯ มีความเห็นว่า
เป็นโครงการขนาดใหญ่  เป็นโครงการระดับชาติ ควรมีรูปแบบ ที่
สวยงาม มิใช่เพียงแค่การขยายผิวถนน และไม่ควรให้แต่ละ อปท.
ด าเนินการกันเอง ควรจัดท า Master Plan เพ่ือเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ระยะทางกว่า 100 กิโลเมตร ควรท า Landmark ด้วย 
มิใช่ซ่อมท าเฉพาะถนนและได้มอบหมายแขวงทางหลวงชนบท
ระยอง จัดท ารายละเอียดโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
โดยประสานการด าเนินการกับกรมทางหลวงชนบท   
โดยแขวงทางหลวงชนบทระยอง รายงานความคืบหน้า ว่า ขณะนี้
อยู่ระหว่างการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกรมทางหลวงชนบท และยังไม่ได้บรรจุในแผนของกรมทาง
หลวงชนบท 
 

มอบหมายส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง 
จัดท ารูปแบบรายการโดยละเอียดในการศึกษาตลอด
เส้นทาง และเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ตามช่องทางต่างๆท้ังภาครัฐและภาคเอกชนอีกครั้ง 

ส านักงานทางหลวง
ชนบทจังหวัดระยอง  
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ข้อเสนอแนะ 
     จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่า ได้เสนอโครงการศึกษา ทั้ง
เส้นทางวงเงิน 100 ล้านบาท เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาภาคปี  2561 แต่ ไม่ ได้ รั บการสนับสนุน
งบประมาณ เนื่องจากกรมทางหลวงชนบทไม่เห็นด้วยในบาง
ประเด็น แต่โครงการดังกล่าวมีความส าคัญในเชิงเศรษฐกิจควรมี
การด าเนินการต่อไป และให้เสนอโครงการอีกครั้ง  

6 การแก้ไขปัญหาคุณภาพ
น้ าประปาในจังหวัดระยอง 

      ที่ผ่านมาบริษัท ยูนิ เวอร์แชล ยูทีลิตี้ส์  จ ากัด (มหาชน) 
รายงานว่างบประมาณที่ต้องลงทุนทั้งหมด 593 ล้าน แบ่งเป็น
หมวดหมู่ชัดเจน ซึ่งในวงเงิน 116 ล้าน จะใช้ในการเปลี่ยนท่อ 
และบริษัทฯ มีแผนการด าเนินการชัดเจน  ก าหนดเป็นโครงการ
ปรับปรุงท่อจ่ายน้ ากิจการประปาระยอง ด าเนินการ 4 ระยะ และ
มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เพ่ือรับทราบปัญหาจาก
ผู้ใช้น้ า และท่ีประชุมฯ ได้เสนอแนวทางแก้ไข 4 แนวทาง 
 1) เสนอของบประมาณด าเนินการเพ่ิมเติม โดยขอยกเว้น
กฎหมาย 
 2) ยกเลิกสัญญาและให้การประปาส่วนภูมิภาคด าเนินการเอง 
 3) ต่อสัมปทานให้ UU โดยให้ UU เป็นผู้ลงทุนเพิ่มเติม 
 4)  ให้ UUปฏิบัติตามสัญญาโดยให้ UU เพ่ิมทุนใดบ้าง              
มีระยะเวลาการใช้งานนานเท่าใด 
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง รายงาน ว่า มี
แนวทางการาบริหารจัดการน้ าอยู่ 2 แนวทาง คือ (1)  แบบแบ่ง
พ้ืนที่ระหว่างบริษัท ยูนิ เวอร์แชล ยูทีลิตี้ส์  จ ากัด (มหาชน)      
และ การประปาส่วนภูมิภาค และ (2) การประปาส่วนภูมิภาค
ด าเนินการเองทั้งหมด 

รับทราบตามที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง       
และผู้ แทนบริษัท  ยูนิ เวอร์แชล ยูทีลิตี้ ส์  จ ากัด 
(มหาชน) และมอบหมาย ดังนี้ 

1. มอบหมายส านักงานจังหวัดระยองเชิญผู้ที่
เกี่ยวข้องหารือแนวทางในการด าเนินการเกี่ยวกับการ
ยกเลิกสัญญาจาก 25 ปี เป็น 11 ปี เพ่ือหาข้อสรุปใน
การด าเนินการบริหารจัดการประปาในพ้ืนที่จังหวัด
ระยอง ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

2.  มอบหมายการประปาส่วนภูมิภาคด าเนินการ
พิจารณาจัดท าข้อเสนอในประเด็นการแบ่งพ้ืนที่การ
ด าเนินการต่อไป และรายงานให้ที่ประชุมทราบในครั้ง
หน้า 
 

 
 

- ส านักงานจังหวัด
ระยอง 
- การประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาระยอง 
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บริษัท ยูนิเวอร์แชล ยูทีลิตี้ส์ จ ากัด (มหาชน) รายงาน ดังนี้    
(1)  บริษัท ยูนิเวอร์แชล ยูทีลิตี้ส์ จ ากัด (มหาชน) รายงานว่า 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจา    ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ระยอง ที่จะมีการเปลี่ยนท่อจาก ท่อ AC เป็นท่อง HPVC         
ซึ่งระหว่างนี้ทางบริษัทฯ ได้ลงทุนด าเนินการไปก่อน วงเงิน 120 
ล้านบาท โดยมีความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ดังนี้ 

- โครงการซอยน้ าคอก ด าเนินการเสร็จแล้ว 
- โครงการ DMA6 ระเบียงเมือง จะด าเนินการแล้วเสร็จ

ภายในเดือนมิถุนายน 2560 
- โครงการหลังวัดป่าประดู่ ด าเนินการเสร็จแล้ว 

- โครงการบริเวณพ้ืนที่ พัน ร.7 ด าเนินการเสร็จแล้ว 
(2)  การด าเนินการเปลี่ยนท่อประปาในพ้ืนที่จังหวัดระยอง             
จะด าเนินการ 3 ระยะ ดังนี้ 

- ระยะที่  1 ด าเนินการในเดือนมิถุนายน -เดือนกรกฎาคม 
2560 ขณะนี้ด าเนินการไปแล้ว 20% 

- ระยะที่ 2 และ ระยะที่ 3 จะด าเนินการในปี 2560-2561        
ซึ่งขณะนี้ได้ลงทุนไปแล้ว 20 ล้านบาท 

 ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง รายงาน ว่า        
มีแนวทางการบริหารจัดการน้ าอยู่ 2 แนวทาง คือ  

(1)  แบบแบ่งพ้ืนที่ระหว่างบริษัท ยูนิเวอร์แชล ยูทีลิตี้ส์ จ ากัด 
(มหาชน) และ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง โดยพ้ืนที่ที่
บริษัทฯ สัมปทานทั้งหมด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยองจะ
แบ่งมารับผิดชอบครึ่งหนึ่ง 

(2)  การประปาส่วนภูมิภาคด าเนินการเองทั้งหมด 
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7 การเปิดเส้นทางรถโดยสาร
ประจ า ทา งส ายร ะยอ ง          
อู่ตะเภา สุวรรณภูมิ  

      ปัจจุบันการขนส่งระหว่างระยอง สนามบินอู่ตะเภาฯ และ
กรุงเทพมหานครมีปัญหาจากปริมาณและคุณภาพรถยนต์โดยสาร 
ซึ่งสัมปทานเส้นทางระหว่างสนามบินฯ – ระยอง และสนามบินฯ 
– ชลบุรี ยังไม่มีความชัดเจน 
ข้อเสนอแนะ 

- ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง เสนอเรื่องค่าขนส่ง ค่า
โดยสาร ไม่สัมพันธ์กับระบบขนส่งและระยะทาง อยากให้ปรับ
ราคาค่าโดยสารให้เหมาะสม 

- นายปรัชญา สมะลาภา : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ เสนอ
ว่ า  การ เปิด เส้นทางจากสนามบิน อู่ตะเภา – สุ วรรณภูมิ 
ผู้ประกอบการให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จะมีแนวทางอย่างไรให้
ได้ระบบขนส่งที่มีคุณภาพดี ปลอดภัย ฝากให้ส านักงานขนส่ง
จังหวัดระยองน าประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาด้วย 

- นายวิโรจน์ รมเยศ รองประธานหอการค้าจังหวัดระยอง 
เสนอแนะให้น า เสนอเรื่ องการเปิด เส้นทางดั งกล่ าวไปยั ง
ระดับประเทศ เนื่องจากมีความคาบเกี่ยวระดับจังหวัด และทาง
ส านักงานขนส่งจังหวัดระยองมีวิธีการแก้ไขเบื้องต้นอย่างไรบ้าง 

มอบหมายส านักงานขนส่งจังหวัดระยอง ประสานกับ
กรมกา รขนส่ ง ท า งบกศึ กษาด า เ นิ นก า รต าม
ข้อเสนอแนะของ กรอ. โดยใช้เส้นทางอู่ตะเภา-
สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา-ระยอง มีการศึกษาเส้นทาง
สัมปทานเดิมว่ามีผลเป้นอย่างไร 

 

ส านักงานขนส่ง
จังหวัดระยอง 
 
 
 
 
 

8 ข้อเสนอก่อสร้าง ปรับปรุง
เขื่อนกันคลื่นป้องกันการกัด
เซาะชายหาดแหลมเจริญ 

 

 

     เทศบาลนครระยองน าเสนอโครงการปรับปรุงเขื่อนกันคลื่น
ป้องกันการกัดเซาะชายหาดแหลมเจริญ เพ่ือป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่งในบริเวณ โดยต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการ วงเงิน 
600 ล้านบาท และการด าเนินการดังกล่าวต้องจัดท าโครงการ
เพ่ือศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในการนี้จึงขอให้
คณะกรรมการพิจารณาในประเด็นดังกล่าว 
 
 

มอบหมาย เทศบาลนครระยอง จัดท าร ายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยประสานกับแขวงทาง
หลวงชนบทจังหวัดระยอง 

เทศบาลนครระยอง 
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ข้อเสนอแนะ 
    มอบหมายเทศบาลนครระยองตั้งงบประมาณจัดท ารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยประสานการด าเนินการกับ
ส านักงานแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง ซึ่งสามารถขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 

(1) เทศบาลนครระยองตั้งงบประมาณเอง 
(2) เสนอผ่านงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
(3) ขอผ่านโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

EEC  

9 เรื่องอ่ืนๆ 
 

แผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
      ส านักงานแรงงานจังหวัดระยอง รายงานความคืบหน้าผลการ
ด าเนินการ โดยได้เชิญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการต่างๆ    
เพ่ือสอบถามถึงความต้องการด้านแรงงานอาชีวะ เช่น ศูนย์ซ่อม
อากาศยาน การรถไฟ โดยมีข้อเสนอแนะให้วิทยาลัยเทคนิคระยอง
เปิดสอนในหลักสูตรความปลอดภัยในการท างานและหลักสูตรด้าน
อุตสาหกรรม โดยเริ่มต้นในปีการศึกษา 2561  

มอบหมายส านักงานแรงงานจังหวัดระยองติดตามการ
ด าเนินการ และรายงานความก้าวหน้าการประชุม         
ในครั้งต่อไป และให้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านแรงงานในการ
รองรับการเข้าเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) 

ส านักงานแรงงาน
จังหวัดระยอง 

1
0 

 เนื่องจากการด าเนินการของ กรอ.ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดีจากองค์กรภาคเอกชน ประกอบกับในขณะนี้มีผู้มีความรู้
ความสามารถในด้านเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถเป็นก าลังส าคัญ แต่
เนื่องจากคณะกรรมการ กรอ. ได้ก าหนดไว้ 22 คน ที่ประชุมจึง
เสนอความเห็นในการแต่งตั้งที่ปรึกษา กรอ. เพ่ิมเติม เพ่ือให้ เกิด
การบูรณาการการท างานร่วมกัน และแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
ของจังหวัดระยอง ดังนี้ 

มติทีป่ระชุม เห็นชอบ ส านักงานจังหวัด
ระยอง 
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ที ่ เรื่องประชุม สาระส าคัญ มติ/ข้อสั่งการ หน่วยงาน 

1. นางอนุชิดา ชินศิรประภา อดีต ประธานหอการค้าจังหวัด
ระยอง และท่ีปรึกษาหอการค้าจังหวัดระยอง 

2. นายปริย ตัณฑเกษม นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด
ระยอง 

3. ผู้อ านวยการ ททท. ส านักงานระยอง 
 


